

สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 (RMU-GRC2018) จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกำหนดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป โดยมีกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอบทความทั้งในภาคบรรยาย และโปสเตอร์ จำนวนมากกว่า 200 บทความ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการทุกฝ่าย และคณะทำงานทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการประชุม และขอขอบคุณวิทยากร ผู้นำเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ์ ดีเมืองชัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สารบัญ

	หน้า
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.....	I
สารบัญ	II
ที่ปรึกษา.....	XVIII
กองบรรณาธิการ	XVIII
ผู้ประเมินอิสระ	XIX
ปาฐกถาพิเศษ.....	XXIII
กำหนดการประชุมวิชาการ.....	XXVII

กลุ่มการศึกษา: ภาคบรรยาย		
ED001	กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <i>สมศรี แก้วกิตติ</i>	A-1
ED002	แผนยุทธศาสตร์การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ <i>อัมภรพรรณ ไชยคำมิ่ง</i>	A-7
ED005	การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาในเขต เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย <i>ยงศิริโรจน์ เศษวงค์</i>	A-17
ED006	การบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25:กรณีศึกษาโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา <i>ลภัสสรดา ไพรสาร</i>	A-31
ED007	รูปแบบการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ลุ่มน้ำวัง กรณีศึกษา: โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง <i>สมชาย ใจไหว</i>	A-40
ED009	การพัฒนาการเขียนสื่อสารด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเกมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยนากลาง <i>จุฑามาศ ลาตนา</i>	A-59
ED010	การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 <i>พรธิดา ในชัยภูมิ</i>	A-69

กลุ่มการศึกษา: ภาคบรรยาย		
EDO 11	กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต่อการส่งเสริมการแสดงออกของ ตัวแทนความคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <i>วุฒิพงศ์ รารัตน์</i>	A-78
EDO 12	ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสปาร์ค (SPARK Model) ในวิชาหลักการบริหาร อาชีวศึกษา <i>พรวิไล สุขมาก</i>	A-92
EDO 13	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw II วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <i>ทองนพคุณ อินธิเดช</i>	A-104
EDO 15	คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (กลุ่มอำเภอพล) <i>ชฎาพร โทแก้ว</i>	A-121
EDO 16	ตัวแทนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน <i>ณัฐมน นามมนตรี</i>	A-127
EDO 17	การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม <i>นิรันดร์ พิลา</i>	A-140
EDO 18	แนวทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยในโรงเรียนชุมชน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น <i>จันทร์จิรา ทั่งเทพ</i>	A-146
EDO 19	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับกระบวนการจัดการความรู้ ของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคกลางตอนล่าง <i>ภาววรรณ แต่ชูตระกูล</i>	A-154
EDO 20	แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 <i>กฤษณา กิตติลาภ</i>	A-166

กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร์		
EDPO1	การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 <i>ชัยณรงค์ บัดตาเคนัง</i>	A-175
EDPO2	แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 <i>จุฑาทิพย์ จันทรเจริญ</i>	A-185
EDPO4	ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 <i>นงรัตน์ โชติจรัส</i>	A-195
EDPO5	สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 <i>สุภาพร สิทธิจันทร์</i>	A-205
EDPO6	การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 <i>เพชรรัตน์ สีหาทัพ</i>	A-220
EDPO7	แนวทางการพัฒนาการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 <i>วิจิตร บุตรสุรินทร์</i>	A-236
EDPO8	ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 <i>ไกรสร เจียมทอง</i>	A-245
EDPO9	กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 <i>ณัฐกัญญา ใจกันทา</i>	A-260
EDP10	ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 <i>อุทิศ เชื้อบัณฑิต</i>	A-270
EDP11	การบริหารการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 <i>ณิชากรมล จันปัญญา</i>	A-283
EDP12	การบริหารการประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 <i>สมัคร์ นรินทร์รัมย์</i>	A-299
EDP13	สภาพการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ <i>รัตติยา ซาดีประสพ</i>	A-307

กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร์		
EDP14	สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 <i>สมนึก นครวงศ์</i>	A-316
EDP15	การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรู้ร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ของสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม <i>ภัทรพงษ์ ปองดี</i>	A-326
EDP16	แนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการสอน ของอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น <i>อนงค์ ชาลมา</i>	A-339
EDP17	สภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนในพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <i>อุทัยทิพย์ จันทร์ดวงษ์</i>	A-348
EDP18	แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม <i>วิภาวรรณ ภูทองเงิน</i>	A-363
EDP19	แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 <i>จิราพร สำรวัย</i>	A-376
EDP20	แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 <i>วนิดา จันทา</i>	A-391
EDP21	สภาพการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม <i>นิสา โคตมูล</i>	A-404
EDP22	การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม <i>คำสิงห์ อุ๋นใจ</i>	A-416
EDP23	ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 <i>จารุวรรณ แก้วจันทา</i>	A-431
EDP24	ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองลาด จังหวัดอุดรธานี <i>สายฝน แสนอินตา</i>	A-446

กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร์		
EDP25	ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <i>บำรุงรัตน์ พรหมวิหาร</i>	A-457
EDP26	การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเห็ด สำหรับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 <i>ขวัญใจ ชูสูง</i>	A-474
EDP27	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบแผนผังมโนทัศน์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 <i>อมรรัตน์ บาริศรี</i>	A-482
EDP28	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม <i>รจนา บุญสาร</i>	A-492
EDP29	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมทางภาษาประกอบบทบาทสมมติ <i>อัสมา เพ็ชรประกอบ</i>	A-502
EDP30	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <i>ภาณุสินธุ์ บุรภักดิ์</i>	A-513
EDP31	การพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 <i>ทิพาพร สุโพธิ์คำ</i>	A-523
EDP32	การพัฒนาบทเรียนเว็บควอสท์แบบร่วมมือ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 <i>สุนิษา ศรีเครือตอง</i>	A-534
EDP33	การพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเพลงสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <i>ศิรดา แก้วป่าระกำ</i>	A-547
EDP34	ความสัมพันธ์ของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย <i>ยศวรรธน์ วิญญารัตน์</i>	A-557
EDP35	การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง Home Sweet Home สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 <i>วิลานี ประทุมศรี</i>	A-573

กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร์		
EDP36	การพัฒนารูปแบบการนิเทศศึกษาศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน แผนวิชาชีพครู <i>สุรกานต์ จังหาร</i>	A-588
EDP38	พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 <i>อินทิรา อ.น.ก๋า</i>	A-597
EDP39	พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <i>ประหยัด คำน้อย</i>	A-607
EDP40	พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นบูรณาการโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <i>ภักดี เอ็นแคน</i>	A-617
EDP42	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน <i>จิตรลดา ไชยเลิศ</i>	A-628
EDP43	เหตุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล <i>สายใจ พวงสายใจ</i>	A-637
EDP44	การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <i>ราตรี ปาละนันท์</i>	A-652
EDP45	พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <i>วรรณวิสา ยศระवास</i>	A-663
EDP46	พัฒนาชุดฝึกอบรมบนเว็บโดยใช้สื่อสังคมสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะ การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนสำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 <i>ชฎารัตน์ สำนักันตย์</i>	A-672
EDP47	พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <i>อภิชาติ ยศระवास</i>	A-684
EDP48	พัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อยกระดับการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบปัญหาเป็นฐาน เรื่องการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม C Robot Simulator สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <i>กิตติวัฒน์ อะโน</i>	A-694

กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร์		
EDP49	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวคิดเกมพีเคเอ็นที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <i>กฤตภัทร มุ่งดี</i>	A-706
EDP50	การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บางประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 <i>สนธญา มูลสระคู</i>	A-716
EDP51	การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 <i>อุษมาพร รินทวีภัก</i>	A-727
EDP52	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ 5 ชั้นเรื่อง น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย <i>พิมพ์ภัทร ศรีรินทร์</i>	A-739
EDP53	การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบ ที่มีระบบโค้ชซึ่งออนไลน์สนับสนุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย <i>ศิริวรรณ ภูทองไชย</i>	A-752
EDP54	การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคาร์โบไฮเดรตในมันแกว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 <i>ศิโรตม์ วรรณปะเก</i>	A-763
EDP55	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสารนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ประกอบการเขียนบันทึกรับการเรียนรู้ (learning logs) <i>กุลศวรรณ กาลพัฒน์</i>	A-775
EDP56	การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน <i>กฤตชจร ศรีราช</i>	A-785
EDP57	ผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 <i>ชนิษฐา บุญพาทำ</i>	A-795
EDP58	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ด้วยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ประกอบแบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 <i>พัชราภรณ์ นามทอง</i>	A-805
EDP59	การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <i>เสาวรัตน์ ไชยสุนันท์</i>	A-817

กลุ่มการศึกษา: ภาคโปสเตอร์		
EDP60	การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบแผนผังความคิดประเภทใยแมงมุม เรื่อง พุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <i>สุกัญญา โยธายุทธ</i>	A-828
EDP61	การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <i>วัลลภ นาสมบัติ</i>	A-837
EDP62	ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <i>พัชรินทร์ รัตตนะ</i>	A-851
EDP63	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์ประกอบ เทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <i>ฐณาวัฒน์ สุพร</i>	A-861
EDP64	การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนวังบัววิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม <i>อัฐกร ไชยวงษา</i>	A-872
EDP65	การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ แบบ GI รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <i>วันเพ็ญ สืบบุตร</i>	A-883
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาคบรรยาย		
HSO01	สันติภาพในทรศนะของดาไล ลามะ องค์ที่ 14 <i>พระไกรราช ดิษฐญาโณ (แก้วเกตุพงษ์)</i>	B-1
HSO02	พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วยหลักศีล 5 ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระรุ่งตะวัน สิริวิญโญ (แดงบุญเรือง)</i>	B-8
HSO03	ศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องพรหมในพุทธปรัชญาเถรวาท กับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู <i>พระคมสัน อภินนโท (ทับคำภา)</i>	B-15
HSO04	ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักเมตตา ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระประพงษ์ จิรปัญญา (มงคลเคหา)</i>	B-21
HSO05	ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระไพฑูรย์ ธีรสทุโธ (คำคุณ)</i>	B-28
HSO06	ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชีวิตและความตายในทัศนะของ กฤษณมูรติ <i>พระสมุห์บรรจง ปญญาวุโธ (คำแห่งพล)</i>	B-35

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาคบรรยาย		
HSO07	ศึกษาแนวคิดเรื่องมิตรในลึงคาลกสูตรตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระโกศล ญาณธโร</i>	B-41
HSO08	การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคิดตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระสวัสดิ์ ญาณวโร (เวียงสงค์)</i>	B-49
HSO09	ปรากฏการณ์การโยกย้ายหรือถวิลหาอดีตในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของไผ่ พงศธร <i>สันติ ทิพนาวา</i>	B-57
HSO10	ศึกษาวิเคราะห์ปริทัศน์ศิลปะในพุทธปรัชญาเถรวาท <i>ธนากร วงศกรฉัตร</i>	B-77
HSO11	การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารเทศบาลเมือง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง <i>จุรี สายจันทร์เจียม</i>	B-84
HSO12	ศึกษาวิเคราะห์บ่อเกิดความขัดแย้งตามหลักธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระจรัญ คุณากร (ลือโสภ)</i>	B-96
HSO14	คติความเชื่อต่อพระพุทธรูปไม้อีสาน ในเขตบ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเชียง ยืน จังหวัดมหาสารคาม <i>พันธ์ศักดิ์ พันธเลิศ</i>	B-105
HSO15	วัจนกรรมในภาพยนตร์โฆษณาของ ธนัญชัย ศรีศรีวิชัย <i>เบญญา ปานลัสดี</i>	B-118
HSO16	กลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษของชาวไทยมุสลิม: กรณีศึกษานักศึกษาไทยมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ <i>นุรุสสุดา รัตนเยี่ยม</i>	B-129
HSO17	ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการความเครียด: กรณีศึกษาของ ผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น <i>กฤษณะ เรืองสูงเนิน</i>	B-141
HSO18	พฤติกรรมกรูบบุหรี่ยของคนไทย <i>พิชญาภรณ์ อาษานอก</i>	B-150
HSO19	การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจสำหรับวัยรุ่นในครอบครัวหย่าร้าง <i>จุฑามาศ วรรณศิลป์</i>	B-164
HSO21	แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของร้านเสริมสวย ในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น <i>จินตนา พื้นไธสง</i>	B-185
HSO23	ความรู้ธาตุทั้ง 4: การเพิ่ม-ลดมวลสารเรื่องสมุนไพรกับการรักษาโรคเบาหวานของ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย <i>ธีรภัท ชัยพัฒน์</i>	B-193

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาคบรรยาย		
HSO24	การพัฒนาเมืองนำอยู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ <i>ศิริพร ทีบแก้ว</i>	B-205
HSO26	การจัดการร้านค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกรซื้อ ของผู้บริโภคจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี <i>กนกพิชชา อยู่เย็น</i>	B-216
HSO28	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย <i>ประทีป จตุรพงศธร</i>	B-233
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาคโปสเตอร์		
HSP01	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเมล่อนในจังหวัดร้อยเอ็ด <i>กรรณิกา ผดุงสันต์</i>	B-244
HSP02	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม <i>ศุรินภา ทุงจันทร์</i>	B-256
HSP03	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี <i>อมรรัตน์ ประสานพิมพ์</i>	B-264
HSP04	ความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ <i>วิษระ เทพแพง</i>	B-275
HSP05	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี <i>ฉัตริยาภรณ์ ชูรัตน์</i>	B-286
HSP06	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม <i>บลณิชา พลประถม</i>	B-294
HSP07	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี <i>ชาติยา ภูมิประเสริฐ</i>	B-303
HSP08	การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บรายได้ด้านศุลกากรละไลงวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว <i>Keophetsakhone Thepphahaksa</i>	B-312

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาคโปสเตอร์		
HSP09	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยกองเมืองปากช่อง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว <i>Khamko Souvanno</i>	B-323
HSP10	แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านศุลกากรภูเก็ลแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว <i>Phanousak Vongchomsy</i>	B-334
HSP11	ความพึงพอใจการให้บริการด้านศุลกากรทะเลแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว <i>Keolumphan Sengnouanchanh</i>	B-344
HSP12	รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมการสวดสรภัญญะแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองคู ตำบลโพหนอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม <i>คำภีระ แส่นกุง</i>	B-355
HSP13	ศึกษาวิเคราะห์หิมัจฉาที่ภูสิฐในพรหมชาลสูตร <i>พระรุ่งอรุณ ธมฺมโรโต (ตีกสมบุรณ์)</i>	B-371
HSP14	การศึกษาบทบาทของพุทธทาสภิกขุตามหลักสุนทรียศาสตร์ <i>พระครูนิติธรรมโกศล (อริยวิโส)</i>	B-381
HSP15	ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค <i>พระเด่นชัย ยโสโร/สุขพิพัฒน์</i>	B-391
HSP16	ศึกษาการสร้างสันติภาพในสังคมด้วยหลักเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท <i>พระครูวีระธรรมประยุต/ญาณวีโร</i>	B-402
HSP17	การศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาในทานพื้นบ้านไทยอีสาน <i>ทิพย์สุดา ลูกกลม</i>	B-416
HSP19	ภูมิปัญญาและคุณค่าของกระติบข้าวในกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว <i>อภิสิทธิ์ โพธิ์คาร</i>	B-485
HSP20	การรับรู้การเป็นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี <i>เพ็ญพร คำศรี</i>	B-499
HSP21	กระบวนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ <i>วีระวัฒน์ วงษา</i>	B-505
HSP22	การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลแกดำ อำเภอดำ จังหวัดมหาสารคาม <i>วิद्याพัลล์ ไชยสมบัติ</i>	B-518
HSP23	การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม <i>คงฤทธิ รุ่งษ์</i>	B-530

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาคโปสเตอร์		
HSP24	การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกตลาดอาเซียน กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก <i>โชติ บดีรัฐ</i>	B-540
HSP25	บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก <i>ภาวัต พัฒนนิภากร</i>	B-550
HSP28	สิทธิผู้บริโภคกับการเก็บค่าสิริถยนต์เพิ่ม <i>ชัชวรินทร์ สีโรจนวุฒิกุล</i>	B-562
HSP31	ความยินยอมของคู่สมรสในการรับบุตรบุญธรรม <i>กานต์สินี ทิพย์มณฑิยา</i>	B-570
HSP32	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสื่อวิทยุของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น <i>สมศักดิ์ เกลี่ยกลาง</i>	B-578
กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง: ภาคบรรยาย		
PSO01	การเสริมสร้างทัศนคติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเทศบาลเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง <i>พระมหาประภาส ปรีชาโน</i>	C-1
PSO02	ศึกษาภาวะผู้นำตามหลักสัปบุริสธรรม ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู <i>พระมหาประยูร เขมจาโร (คำแก้ว)</i>	C-12
PSO03	ความต้องการต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม <i>พนม แสนประเสริฐ</i>	C-23
PSO04	การอำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซียต่อการสร้างสันติภาพใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้นำฝ่ายต่อต้าน <i>วันฮารังค์ บินฮัสริส</i>	C-33
PSO05	ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร <i>วสันต์ แก้วก่า</i>	C-42
PSO06	แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น <i>พาฝัน เรืองบุญ</i>	C-57

กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง: ภาคบรรยาย		
PSO07	บทวิเคราะห์งานวิจัยเรื่อง “ แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า” สู่วิถีปฏิบัติในสังคมไทย <i>พระปลัดเกษภา ผาทอง</i>	C-64
PSO08	การประยุกต์ใช้หลักสราณีธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู <i>พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล)</i>	C-75
PSO09	การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู <i>พระมหาวันเพ็ญ สารโท (ทุมชะ)</i>	C-85
PSO10	ปัญหากฎหมายในการกำหนดมาตรฐานพยานผู้เชี่ยวชาญ ทางการแพทย์ในคดีทุรเวชปฏิบัติ <i>ปฐวี ประสิทธิ์รัตน์</i>	C-95
PSO11	การสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชน สู่ความสำเร็จในการผลักดันยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ <i>วิษญาพัลส์ ไชยสมบัติ</i>	C-102
PSO12	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร <i>ปวีศา ศรีนา</i>	C-113
กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง: ภาคโปสเตอร์		
PSPO1	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม <i>วรรณิ์ บึงสกุลยานนท์</i>	C-126
PSPO2	ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน <i>ไชโย ปิตะบุรณ</i>	C-131
PSPO3	การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของประชาชน <i>ธนโชติชัย เวโรจน์</i>	C-140
PSPO4	ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ <i>นิรุติ วุฒิพันธ์</i>	C-149
PSPO5	ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสี อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม <i>จินตนา รัตน์วงษา</i>	C-162

กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง: ภาคโปสเตอร์		
PSP06	บทบาทของสตรีกับการพัฒนาการเมืองท้องถิ่น <i>วิภาพรรณ อุปนิสากร</i>	C-172
PSP07	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด <i>อุดมศักดิ์ รักความซื่อ</i>	C-182
PSP08	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ในจังหวัดมหาสารคาม <i>หงษ์ยาทยา เดชพรรณนา</i>	C-190
PSP09	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด <i>สุรียัน เก่งแก้ว</i>	C-199
PSP10	ปัจจัยศักยภาพที่ส่งผลต่อการแข่งขันของบริษัทไปรษณีย์ไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด <i>ทวิช อินอ่อน</i>	C-208
PSP11	ประชาธิปไตย Thailand 4.0 ความมั่นคงของชาติพันธุ์อีสาน <i>พิกุล มีมานะ</i>	C-219
PSP12	การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร <i>พิชญธิดา จินดากุล</i>	C-229
PSP14	ขอบเขตของความผิดฐานพรากผู้เยาว์ <i>สุธิดา ผิวขาว</i>	C-239
PSP15	ประสิทธิภาพของที่ปรึกษากฎหมายในคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด กรณีศึกษา : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม <i>ปองปรัชญ์ เกษาสวรรณ</i>	C-248
PSP16	คุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ <i>อิทธิศักดิ์ อักษรเวช</i>	C-258
PSP17	ความคิดเห็นในการมีการตราพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยในองค์กร หรือ หน่วยงานเอกชน <i>พิทักษ์ ธรรมะ</i>	C-264
PSP18	สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญภายใต้บริบทวัฒนธรรมทางการเมือง กรณีศึกษา : จังหวัด มหาสารคาม <i>จักรพงษ์ ลิ่มสุวรรณ</i>	C-273

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ภาคบรรยาย		
SCO01	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าวัฒนธรรมอีสานตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม <i>เมตตา เก่งชูวงศ์</i>	D-1
SCO02	การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน บ้านนาหมู่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น <i>วิลาวรรณ พิมพ์พงษ์</i>	D-17
SCO03	ผลของการใช้เศษเหลือจากการสีข้าวเหนียวเก่า ต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกร ในการเลี้ยงสุกรระยะรุ่น <i>อรรถพงษ์ พิลาแดง</i>	D-28
SCO04	ศึกษาปัจจัยจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างของคนงานไร้อยาสูบในช่วงเก็บเกี่ยวใบยาในไร่ <i>ณิชากัทธ วรรณรัตน์</i>	D-36
SCO05	ประสิทธิภาพลดการอักเสบ ในผู้ป่วยสูงอายุเข้าเสื่อมด้วยวิธีการเผายา ต.สมเด็จ อ. สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ <i>หฤทัย ลิงกุล</i>	D-46
SCO06	กระบวนการจัดการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดย การพึ่งตนเอง การสร้างเสริมความสุขและความรอบรู้ทางสุขภาพแบบองค์รวม บ้านมาลา ตำบลชุมแพ อำเภอนามน จังหวัดขอนแก่น <i>วิชัย สุระเสน</i>	D-54
SCO07	การปรับปรุงรูปแบบการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรชั่น <i>ธนากร พิมพ์สิน</i>	D-65
SCO08	การพัฒนาวิธีการระบุเพศกตัญญูใหม่ฮาร์ดแวร์ด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล <i>จักรชัย ชินโคตร</i>	D-76
SCO09	ผลของเซลล์โลสจากแบคทีเรียต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มแอคทีฟ <i>พรพรรณ พัวไพบูลย์</i>	D-85
SCO10	การศึกษาและพัฒนาคำนวณตำแหน่งดวงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนคู่ <i>ธนวัฒน์ อินจันทร์</i>	D-94
SCO11	การจำลองผลกระทบของการวัดปริมาณโปรตีนโดยการใช้แบบรูปด้วยการแปลงฟูเรียร์แบบเร็วต่อความผิดพลาดจากการพิมพ์โปรตีน <i>ศราวดี แหะหมัด</i>	D-102

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ภาคโปสเตอร์		
SCPO1	การใช้ใบทุกระจงเป็นส่วนผสมของซีลี้อยู่ไม่ยั้งพาราที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดหูหนู <i>กัญชวลิกา รัตน์เชิดฉาย</i>	D-111
SCPO2	การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปจากแห่นเป็ดเล็กและไข่น้ำ สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง (<i>Cherax quadricarinatus</i>) <i>ดลยา ตลแมน</i>	D-117
SCPO3	ผลของไมโครเวฟต่อคุณภาพแครอทแผ่น <i>ปาริชาติ ราชมณี</i>	D-128
SCPO4	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ปราศจากกลูเตน สำหรับผู้ที่แพ้แป้งสาลี (สูตร Gluten free) <i>ศันันธร พิชัย</i>	D-134
SCPO5	ผลของการใช้แป้งโรซี่เบอร์รี่ทดแทนแป้งสาลีในการผลิตมัฟฟินปราศจากกลูเตน <i>ญาณิศา โพธิ์รัตน์โส</i>	D-143
SCPO6	ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตกะหล่ำปลีปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดตาก <i>สุระวิทย์ ปัญญา</i>	D-151
SCPO7	การใช้สารสกัดจากพืชในการกำจัดลูกน้ำยุง <i>วิจิตร เขาวัววันกลาง</i>	D-156
SCPO8	พัฒนาคู่มือการคัดแยกขยะจากครัวเรือนชุมชนตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา <i>ปณิธาน กระสังข์</i>	D-165
SCPO9	การพัฒนาระบบช่วยให้คำปรึกษาอัจฉริยะอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ <i>ชลีพรรณ ไปแดน</i>	D-175

ที่ปรึกษา

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น | รักษาราชการแทน อธิการบดี |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง | รองอธิการบดี |
| 3. อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล | รองอธิการบดี |

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน | ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปารีชา มาริ เคน | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัตถา | ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สาระรัตนะ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ | ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร เจริญพร | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |

กองบรรณาธิการบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาค | คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.รภััสสา จันทาศรี | คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสเม | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฐชัชย จันทชุม | คณบดีคณะครุศาสตร์ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญาโพธิ์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คิวดล กัญญาคำ | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 9. อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ | คณบดีคณะนิติศาสตร์ |

บรรณาธิการ

- | | |
|--|---------------------|
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ดีเมืองซ้าย | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
|--|---------------------|

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง | รองคณบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญญา ชูยกระเดื่อง | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 3. อาจารย์ ดร.กัญชลิษา รัตนเชิดฉาย | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาภานต์ เรืองสุวรรณ | ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม | ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการศึกษา |
| 6. อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์ | ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ |

ฝ่ายจัดการ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวธัญนิษา สุวรรณภักดี | 6. นายเศรษฐา โพธิ์สีสม |
| 2. นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี | 7. นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์ |
| 3. นายอิทธิพล โยธะชัย | 8. นางอภิรัตน์ พุทธิดิลก |
| 4. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน | 9. นายวัฒนากร ฉลาดบอล |
| 5. นางสาวชนิษฐา เสนาพันธ์ | |

ผู้ประเมินอิสระ

บุคคลภายนอก

- | | |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ | ข้าราชการบำนาญ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ | ข้าราชการบำนาญ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด | ข้าราชการบำนาญ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ศรีปัตถา | ข้าราชการบำนาญ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ | ข้าราชการบำนาญ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลัน จุ่มป่าแฝด | ข้าราชการบำนาญ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ | ข้าราชการบำนาญ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรมบัติ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแหง | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาพันธ์ ตรงดี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิขิตชัย ต้นศรีสกุล | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ | คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |

- | | |
|--|--|
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม | คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญารัตน์ โคจร | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี ตันตระบันฑิตย์ | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐาปณี สีเนลิยว | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสี่อ่อน | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินธร นามวรรณ | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ภูนาพรรณ | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา แก้วดวงตา | คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 30. อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |

บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ วาที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณี นาคุณทรง | คณะครุศาสตร์ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช | คณะครุศาสตร์ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา สุนทรไชย | คณะวิทยาการจัดการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาค | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ เสาร์ม | คณะวิทยาการจัดการ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา | คณะครุศาสตร์ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคนาภูมิ | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร | คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ |
| 14. รองศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม | คณะครุศาสตร์ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม | คณะครุศาสตร์ |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กุลสุวรรณ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา | คณะครุศาสตร์ |

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ คณะครุศาสตร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ คณะครุศาสตร์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฐชัย จันทชุม คณะครุศาสตร์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้นสกุล ศานติบุรณ์ คณะครุศาสตร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท คณะครุศาสตร์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันณชัย ลิงห์มาตย์ คณะวิทยาการจัดการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก คณะวิศวกรรมศาสตร์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย คณะวิทยาการจัดการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ลิมมาทัน คณะครุศาสตร์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา คณะครุศาสตร์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณวิไล ดอกไม้ คณะครุศาสตร์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวิา แก้วมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรรคา คณะครุศาสตร์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ คณะครุศาสตร์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี อินสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรปภา อารีราษฎร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิชัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เจริญศิริ คณะนิติศาสตร์
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล คณะวิทยาการจัดการ
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ดีเมืองชัย คณะครุศาสตร์
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์ คณะครุศาสตร์
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ วงศ์กระปากถาวร คณะครุศาสตร์
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ บุตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ จังหาร คณะครุศาสตร์
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.อรัญญา ชูยกระเตื้อง คณะครุศาสตร์
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต คณะวิทยาการจัดการ

- | | |
|--|----------------------------|
| 51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุสา พรหมทา | คณะครุศาสตร์ |
| 52. อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| 53. อาจารย์ ดร.กิตติชัย เจริญชัย | คณะวิทยาการจัดการ |
| 54. อาจารย์ ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ | คณะครุศาสตร์ |
| 55. อาจารย์ ดร.นัดติยา ประกอบแสง | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| 56. อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 57. อาจารย์ ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

ปาฐกถาพิเศษ



ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเมืองการปกครองไทย การเมืองปกครองท้องถิ่น รัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง

คุณวุฒิ

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 2507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations 2508
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
- ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations 2511
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2)
ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 7325 โทรสาร 0 2218 7200
มือถือ 087 932 2262 (วรรณรีย์) และ (พิชญากานต์)

E-mail: mapolgov.cu@gmail.com

เว็บไซต์: www.polsci.chula.ac.th/mpg

ประสบการณ์การทำงาน

- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557
- กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2557
- ประธานสภาพัฒนาการเมือง
- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2543-2547)
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524-2528)
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533-2537 และ พ.ศ. 2537-2541)
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ พ.ศ. 2540)

ผลงานวิจัย

- บทบาทของทหารไทยในการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะบทบาทด้านกิจกรรมพลเรือน ในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการส่งเสริมประชาธิปไตย ปี 2533
- บทบาทของทหารไทยในการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาเฉพาะบทบาทด้านกิจกรรมพลเรือน ในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการส่งเสริมประชาธิปไตย ปี 2534
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13 กันยายน 2535 ปี 2535
- การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13 กันยายน ปี 2540
- การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปี 2543

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

- คดีรัฐธรรมนูญกับการบ่งชี้สภาพปัญหาของการปฏิรูปการเมือง
- การแทรกแซงการเมืองของทหารไทย

หนังสือ

- บทบาทของสภานิติบัญญัติ
- การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
- การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 2542
- สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปี 2552



Professor Deepak Sharma is currently the Director of the Center for Energy policy (CEP). He also holds the position of Associate Dean (International), in the Faculty of Engineering and Information Technology. He has a Bachelor's degree in electricity engineering and Master's and Doctoral degrees in energy economics and policy. He has nearly thirty-five years of professional experience in academia, and public and private sectors. He is actively engaged in teaching, research, and consulting on infrastructure policy themes – in national and global contexts. Such themes include energy and water market reforms; infrastructure regulation energy-water-economy-climate change interface; environmental policy analysis; institutional economics and political economy.

He is currently co-ordinating a major research project focusing on Energy-Food-Water security challenge in a global context. The general tenor his work is multidisciplinary policy oriented-underpinned by a recognition of the significance of global cultural, political and geo-strategic contexts. He is a member of the International Association for Energy Economics, has written extensively on energy and environmental policy themes, and made numerous invited presentations at national and international fora on a range of water, and environmental policy themes.

กำหนดการ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2018)

วันที่ 11–12 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

- 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
(อาคาร 34)
- 09.00 – 12.00 น. พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ
- 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.00 – 16.30 น.  นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ตามกลุ่มย่อย
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)
 นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ตามกลุ่มย่อย ดังนี้
- กลุ่มการศึกษา**
- ห้องที่ 1 : ห้อง 150701 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
- ห้องที่ 2 : ห้อง 150702 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
- ห้องที่ 3 : ห้อง 150703 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
- ห้องที่ 1 : ห้อง 150704 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
- ห้องที่ 2 : ห้อง 150705 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
- ห้องที่ 3 : ห้อง 150707 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
- ห้องที่ 4 : ห้อง 150708 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

13.00 – 16.30 น.

☉ นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ตามกลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง

ห้องที่ 1 : ห้อง 150801 ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

ห้องที่ 2 : ห้อง 150803 ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องที่ 1 : ห้อง 150401 ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

ห้องที่ 2 : ห้อง 150402 ชั้น 4

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

☉ ชมนิทรรศการทางวิชาการ

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

09.00 – 12.00 น.

☉ ชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

☉ ชมนิทรรศการทางวิชาการ

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

☉ ชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

☉ ชมนิทรรศการทางวิชาการ

ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม